

## Đấu tranh tư tưởng trên mạng xã hội - biến “nguy” thành “cơ”

TS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Email: nguyenthithuthuy@gmail.com

Nhận ngày 13 tháng 6 năm 2024; chấp nhận đăng tháng 11 năm 2024.

**Tóm tắt:** Sự thay đổi nhu cầu, thói quen tiếp cận truyền thông của công chúng từ các nền tảng truyền thông chính thống sang các nền tảng mạng xã hội đã làm thay đổi địa bàn mặt trận đấu tranh tư tưởng từ môi trường thực sang môi trường ảo. Việc nhận diện kẻ thù cùng với những âm mưu, thủ đoạn chống phá cũng như xác định phương thức đấu tranh, ngăn chặn và loại trừ vì thế cũng đòi hỏi phải có sự điều chỉnh cả tư duy, nhận thức, thái độ và hành động thực tiễn.

**Từ khóa:** đấu tranh tư tưởng; mạng xã hội.

**Abstract:** The shift in public demand and media consumption habits from traditional media platforms to social media has transformed the ideological battleground from the physical environment to the virtual one. As a result, identifying adversaries and their schemes and tactics for subversion, as well as determining methods to combat, prevent, and eliminate such threats, requires adjustments in mindset, awareness, attitudes, and practical actions.

**Keywords:** ideological struggle; social media.

Theo thống kê của We are social được công bố vào tháng 01/2024, tỷ lệ người dùng mạng xã hội trên toàn thế giới chiếm 62,3% dân số thế giới, tương đương với khoảng 5,04 tỷ người. Con số này ở Việt Nam là 72,7 triệu người dùng vào đầu năm 2024, tương đương với 73,3% dân số. Phân tích dựa trên dữ liệu thu thập được từ các công cụ lập kế hoạch quảng cáo của các nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu cho thấy: số người sử dụng mạng xã hội trong độ tuổi từ 18 trở lên tại Việt Nam là 72,55 triệu người vào đầu năm 2024, tương đương 99,2% tổng dân số từ 18 tuổi trở lên vào thời điểm đó. Nhìn rộng hơn, 92,7% tổng số người dùng Internet của Việt Nam (không phân biệt độ tuổi) đã sử dụng ít nhất một nền tảng truyền thông xã hội vào tháng 01/2024.

Thực tế này cho thấy mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong cách con người kết nối với nhau trong thế giới hiện đại, cùng với đó là cách con người thể hiện nhu cầu, sở thích, thói quen và rộng hơn là thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề xã hội.

Đây cũng lại là mảnh đất tiềm năng cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để thực hiện các âm mưu chống phá, đặc biệt là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận thức rõ nguy cơ này, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định chủ trương “Phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa an ninh truyền thông và an ninh phi truyền thông”<sup>(1)</sup>.

### 1. Kẻ thù giấu mặt, thủ đoạn tinh vi

Lợi dụng tính ẩn danh của mạng xã hội hoặc sử dụng các công cụ để che giấu địa chỉ IP, các thế lực thù địch đã xây dựng tài khoản mạng xã hội rồi tổ chức thành các kênh truyền thông chống phá, tuyên truyền kích động. Việc nhận diện, điếm mặt, gọi tên kẻ thù trên không gian mạng rộng lớn với hàng tỉ người dùng trên toàn cầu đòi hỏi công nghệ và phương pháp phức tạp. Nội dung chống phá của các thế lực thù địch cũng hết sức đa dạng, từ những sự việc đơn giản đến những vụ việc phức tạp, có quy mô, sức ảnh hưởng lớn. Chúng có thể nhào nặn ra



những bài viết, từ đưa quan điểm cá nhân đến xuyên tạc, bịa đặt chủ trương, một sự việc, sự kiện lớn. Tất cả đều nhằm động cơ tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng, nhằm phá hoại tư tưởng, gây tâm lý hoang mang, hỗn loạn trong các tầng lớp nhân dân, từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị, hòng tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

*Một là*, chúng thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ thông qua mạng xã hội như một chiến trường không tiếng súng để chống phá, xây dựng các trang web, tài khoản mạng xã hội ở các máy chủ đặt tại nước ngoài, làm các máy cái, hạ hơi, tiếp sức cho các tài khoản trong nước. Nguy hiểm hơn, từ các tài khoản mạng ảo, chúng đã bước chân ra xã hội thật. Điển hình là sự kiện ngày 11/6/2023, nhóm đối tượng dùng vũ khí tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân 2 xã Eatieu và Ea Kotu huyện Kôkôn, tỉnh Đăklak khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. 100 đối tượng trong vụ khủng bố trên nhận lệnh từ tổ chức Nhóm hỗ trợ người Thượng tại Mỹ. Bên cạnh các hình thức tiếp xúc, nhận lệnh trực tiếp, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, lôi kéo, kích động thêm các thành viên tham gia. Cái giá phải trả là máu của đồng bào ta đã đổ. Không dừng lại tại đó, trước, trong và sau phiên toà xét xử vụ án, trên nhiều kênh thông tin báo chí nước ngoài, các trang mạng của tổ chức phản động lưu vong và các trang mạng cá nhân của các đối tượng chống đối đã tung ra thông tin sai sự thật, cắt ghép, dàn dựng các hình ảnh, câu nói, nhân vật... với dụng ý xấu, nhằm chính trị hóa vụ án. Với việc cố tình xuyên tạc, đánh tráo bản chất, chúng biến vụ khủng bố thành vấn đề xung đột dân tộc, kích động tâm lý kỳ thị dân tộc, gây chia rẽ giữa các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên, tạo cơ để kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

*Hai là*, chúng cũng tìm mọi cách để chống phá chúng ta trên lĩnh vực dân chủ và nhân quyền, thường xuyên vu cáo Việt Nam đàn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến, ngược đãi tù nhân... Chúng lợi dụng, dẫn nguồn từ những tổ chức, trang mạng lớn cùng chung mục đích gây hấn, chống phá

Việt Nam trên thế giới. Cụ thể, hàng năm dựa vào những cái được coi là các bảng xếp hạng, hay báo cáo về tự do báo chí ở Việt Nam của các tổ chức RSS, HRF mà các diễn đàn, tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam như Việt Tân, VOA, RFA, RFI, BBC... lợi dụng để tuyên truyền thông tin sai lệch, vu khống trắng trợn về tự do báo chí ở Việt Nam. Sau đó các thông tin này tiếp tục được xào nấu bằng các trang mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức tự gắn mác là các nhà dân chủ đấu tranh cho tự do, nhân quyền hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Nổi bật thời gian qua như Hội Anh em dân chủ Trương Minh Đức, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Văn Đài để bôi nhọ nói xấu Đảng, Nhà nước ta trên mọi phương diện, từ đây lôi kéo, móc nối với các nhà dân chủ ở trong nước ra sức thực hiện các hoạt động chống phá. Điển hình trong năm 2023, nhiều đối tượng chống phá như Dương Tuấn Ngọc, Nguyễn Hoàng Nam... bị cáo buộc về tội tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bị các cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

*Ba là*, lợi dụng việc mạng xã hội ở Việt Nam được sử dụng rộng rãi, số lượng tham gia đông, đa dạng về thành phần, khó kiểm soát nên các thế lực phản động vẽ ra nhiều chiêu trò tinh vi, chủ yếu là đánh vào tâm lý tò mò, tạo sự bất mãn, hoài nghi với chính quyền để từ đó hô hào tụ tập đông người, kích động phản đối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống đối chính quyền, cố xuýt cho người vi phạm pháp luật, thổi phồng bức xúc trong nhân dân để thực hiện bạo loạn lật đổ. Nguy hiểm hơn là các thế lực thù địch từ bên ngoài thông qua mạng xã hội đã móc nối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất ở trong nước nhằm lôi kéo, mua chuộc, tạo lực lượng chống phá từ bên trong. Điển hình như các vụ việc về đất đai - một trong những vấn đề luôn nóng và nhạy cảm, thường phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng phản động đã tổ chức các diễn đàn mang mác đòi dân chủ, công lý để kích động bức xúc trong nhân dân cũng như xuyên tạc, bóp méo chính sách pháp luật của ta. Nổi bật có đối tượng Lê Văn Dũng hay còn được biết đến trên mạng xã hội



## **BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG**

với tên gọi là Lê Dũng vova. Hắn tự xưng là nhà báo, học giả thực hiện nhiều cuộc tọa đàm, phỏng vấn với khách mời là những người dân đang bất mãn, bức xúc, hạn chế trong nhận thức để tuyên truyền những góc nhìn tiêu cực về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Không dừng lại tại đó, bằng sức hút của mình, Lê Văn Dũng còn công kích vào nhiều vấn đề xã hội khác như giáo dục, môi trường.

Ngoài ra các đối tượng thù địch cũng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm chính trị đối lập để tạo cơ sở tư tưởng cho việc thúc đẩy thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, cũng như tìm cách truyền bá, áp đặt các giá trị về văn hoá, về lối sống không phù hợp với thực tiễn lịch sử văn hoá, chính trị Việt Nam. Đặc biệt, trong các thời điểm xảy ra các biến cố chính trị, những sự việc phức tạp, nhạy cảm, các thế lực thù địch còn thông qua mạng xã hội để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kích động, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn nhằm gây bất ổn chính trị của đất nước ta.

### **2. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với sự chống phá của thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội**

Bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội, giữ vững thế trận lòng dân trên không gian mạng cũng quan trọng như bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tùy vào điều kiện lịch sử và nhiệm vụ cách mạng ở mỗi thời kỳ mà tên gọi, cách thức triển khai công tác này không hoàn toàn giống nhau.

Mạng xã hội là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động lan truyền thông tin xấu độc, tác động đến nhận thức, niềm tin, lý tưởng, quyết tâm chính trị và hành động cách mạng, gây mất ổn định xã hội... Nhưng mạng xã hội cũng không phải là "sân nhà" của riêng các thế lực thù địch, phản động. Mỗi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, chống phá của kẻ địch lại là cơ hội để các tài khoản chính danh từ (từ các cơ quan, tổ chức, các cá nhân có uy tín cung cấp thông tin chính xác, công khai và minh bạch, kịp thời phân tích, bình luận vấn đề từ những chiều cạnh khác nhau, chỉ rõ mưu đồ đen tối, thủ đoạn của kẻ địch. Đây cũng là cơ hội để phát triển cộng đồng kiểm chứng thông tin bằng việc khuyến

khích người dùng tham gia các nhóm chia sẻ kiến thức, cùng nhau phân tích, nâng cao kỹ năng nhận diện và lập luận bác bỏ tin tức sai lệch. Khi đã hiểu đúng, hiểu tường tận về mưu đồ của kẻ địch, nhân dân chính là lực lượng đông đảo và mạnh mẽ nhất, phối hợp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của hệ thống truyền thông đại chúng để chiếm lĩnh dư luận, tạo nên những làn sóng nhấn chìm thông tin xấu độc.

Không chỉ đấu tranh phản bác khi có thông tin chống phá của các thế lực thù địch, mà bằng việc khai thác lợi thế lan truyền với tốc độ nhanh, phạm vi rộng của mạng xã hội để chia sẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những thành tựu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, chúng ta chủ động cung cấp những minh chứng sống động nhất, hùng hồn nhất về thành công của sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong dư luận, đê bẹp những thông tin xuyên tạc, kích động chống phá. Việc chủ động thông tin rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội về các nội dung giáo dục, phổ biến pháp luật, công khai, minh bạch chính sách cũng góp phần nâng cao nhận thức, giúp nhân dân hiểu đúng bản chất, tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc, giảm nguy cơ bị lôi kéo, kích động.

Mạng xã hội còn mở ra cơ hội trao đổi đa chiều giữa các cơ quan lãnh đạo, quản lý và người dân, hỗ trợ hiệu quả cho việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Không chỉ tiếp nhận thông tin, người dân đối thoại, tranh luận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và cả những bất cập mà họ đang gặp phải. Không gian đối thoại và tranh luận trên mạng xã hội là cơ hội để các cơ quan chức năng nắm bắt ý kiến người dân, tăng cường sự minh bạch trong thông tin, có cái nhìn toàn diện hơn để từ đó có cơ sở điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng chính sách phù hợp hơn, xây dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền. Khi người dân cảm thấy ý kiến của họ được lắng nghe và phản hồi, khi được kịp thời giải thích, giải đáp, làm rõ các vấn đề "nóng" trong dư luận, người dân sẽ tránh được hiểu lầm hoặc bị thao túng, điều khiển bởi dư luận xấu, tăng



cường sự kết nối, niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội nói riêng, Đảng ta luôn xác định và thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Nhiều văn bản được Đảng ta ban hành từ rất sớm để định hướng công tác này, điển hình là Thông báo Kết luận số 94 ngày 30/12/2002 của Ban Bí thư khoá IX về *nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá*, Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư khoá X, Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư khoá XI, Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI, Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị khoá XI, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI tiếp tục chỉ rõ: “tập trung chấn chỉnh quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch”<sup>(2)</sup>. Đại hội XII của Đảng có chủ trương “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn phản bác các thông tin quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”<sup>(3)</sup>. Đến Đại hội XIII Đảng ta nhấn mạnh “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”<sup>(4)</sup>. Thể chế hoá quan điểm định hướng chỉ đạo của Đảng, Quốc hội đã chỉnh sửa và bổ sung nhiều quy định pháp luật liên quan như Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng 2018. Chính phủ cũng ban hành một số văn bản quy phạm dưới Luật về xử lý vi phạm hành chính trong việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị

xã hội các cấp đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kết hợp xây và chống, lấy xây là chính nhằm tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về âm mưu, thủ đoạn Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Nhờ có đường lối đúng đắn, toàn diện, công tác xây dựng, phát triển và phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không ngừng được đẩy mạnh, tiến hành liên tục, đồng bộ, hình thành mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống các trang chuyên mục, trang mạng chính thống không ngừng được mở rộng, nâng cấp, góp phần kịp thời nhận diện tin giả, xấu, độc, định hướng nhận thức và chủ động cung cấp các luận cứ, luận chứng xác thực để phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội, những thành công mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang đạt được bên cạnh việc chủ động tiên công, có những biện pháp ngăn ngừa kịp thời, đúng đắn, phải kể đến sự đồng lòng về nhận thức và hành động của đại bộ phận đảng viên và nhân dân. Chính điều này đã tạo nên một khối đoàn kết thống nhất và là vũ khí có sức mạnh to lớn giúp tiêu diệt những mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch.

### **3. Giải pháp tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội**

Nhận thức được những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp:

*Một là*, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, mỗi cơ quan, tập thể, cá nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi cá nhân đều phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng cam go không tiếng súng này. Sự “miễn dịch tư tưởng” - tự phân biệt đúng/sai, loại bỏ các luận điệu thù địch trước khi chúng gây ảnh hưởng tiêu cực - là yếu tố quyết định giúp mỗi cá nhân không bị lôi kéo, tác động bởi các luận điệu xuyên tạc hoặc thông tin sai lệch. Khi nhận thức được nâng cao, mỗi người sẽ phát huy trách nhiệm



## BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

tự giác bảo vệ và lan tỏa những giá trị đúng đắn, tích cực, trở thành “tường lửa” ngăn chặn các quan điểm sai trái. Với 99,2% tổng dân số Việt Nam từ 18 tuổi trở lên sử dụng mạng xã hội, đây là lực lượng khổng lồ đủ sức đe dọa tất cả các thông tin tuyên truyền với dụng ý xấu của bất kỳ thế lực nào.

*Hai là*, những người tham gia trực tiếp vào mặt trận ngăn ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội phải không ngừng trau dồi sự hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, tích cực tìm hiểu, học hỏi các kỹ năng, nguyên tắc sử dụng mạng xã hội, các quyết định, quy định của pháp luật, các quy tắc cộng đồng. Không vì ảnh hưởng của mạng xã hội mà ngăn cản việc sử dụng mạng xã hội mà phải tìm cách khai thác, sử dụng mạng xã hội như cánh tay nối dài của truyền thông chính thống để mở rộng và tăng cường phạm vi tiếp cận công chúng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước.

*Ba là*, tăng cường việc giám sát, nắm tình hình, dự báo xu hướng trên mạng xã hội cũng như xây dựng các giải pháp kỹ thuật chặn lọc, tìm các thông tin xấu, độc để từ đó có định hướng cho công tác tuyên truyền. Giám sát thường xuyên giúp phát hiện kịp thời các luận điệu sai trái, từ đó có biện pháp ngăn chặn, xử lý nhanh chóng trước khi thông tin lan rộng, đồng thời tạo ra thế chủ động trong công tác đấu tranh, phản bác đạt được hiệu quả hơn. Điều này có thể thực hiện bằng việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để quét, thu thập và phân tích thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. Cũng có thể thành lập các đội ngũ chuyên trách với nhiệm vụ theo dõi các nhóm, diễn đàn và tài khoản có nguy cơ phát tán thông tin sai lệch, đồng thời hợp tác với các nền tảng mạng xã hội, các công ty công nghệ như Meta, Google để nhận hỗ trợ kỹ thuật và yêu cầu gỡ bỏ nội dung xấu, độc.

*Bốn là*, phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên, nêu gương và dẫn dắt sự tham gia hưởng ứng của nhân dân trên mặt trận tư tưởng. Tích cực, chủ động đăng tải các thông tin tích cực về quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, qua đó góp phần tạo

những dư luận tốt, có tính định hướng cho nhân dân.

*Năm là*, cần tận dụng và sử dụng hiệu quả chức năng của các đơn vị báo chí truyền thông tạo ra sức mạnh tổng hợp, toàn diện trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nguyên nhân công chúng bị thao túng bởi thông tin xấu độc là vì thiếu thông tin, nhất là những thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận; hoặc có thông tin nhưng thông tin không có đầy đủ, không kịp thời, kích thích họ muốn tìm hiểu sâu hơn. Vì vậy, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống báo chí, tích cực lên tiếng bằng các bài viết, trực diện bác bỏ, phủ nhận những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, qua đó kịp thời định hướng dư luận và ngăn ngừa việc công chúng bị thao túng bởi những thông tin sai lệch, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Khi không gian mạng trở thành trận địa đấu tranh tư tưởng mới, truyền thông mạng trở thành một trong những vũ khí mới hữu hiệu. Khả năng giành thắng lợi trên trận địa tư tưởng trên không gian mạng không chỉ phụ thuộc vào vũ khí đấu tranh trên trận địa này có đủ sắc bén, phạm vi ảnh hưởng có đủ rộng, độ sát thương có đủ để tiêu diệt kẻ thù hay không... Mà quan trọng hơn là những người chiến sĩ trên mặt trận đó có đủ năng lực sử dụng tốt vũ khí được trang bị, có đủ sức tạo nên phòng tuyến vững chắc và huấn luyện cho đội hậu bị của mình năng lực chiến đấu và tinh thần dũng cảm để sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trước mọi kẻ thù, mọi thủ đoạn tấn công phá hoại của kẻ thù. Chủ động đấu tranh, huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân mới tạo ra được sức mạnh đánh tan những kẻ thù nguy hiểm trong bóng tối./.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, T.1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 237.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 185.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 201.

(4) Ban Tuyên giáo Trung ương (2021), *Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 134.